

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK GLONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4382** /UBND-BTCD
V/v lưu đơn của ông Sùng A Sê


Đắk Glong, ngày **14** tháng 10 năm 2024

Kính gửi: ông Sùng A Sê
(Địa chỉ: thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông),

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Sùng A Sê, địa chỉ thường trú: thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung đơn: Đề nghị xem xét thời gian giải quyết tố giác tội phạm của Công an huyện Đắk Glong và hành vi đưa thông tin sai sự thật của Báo Đắk Nông đối với bà báo ngày 30/4/2024..

Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong xét thấy đơn của ông Sùng A Sê không đủ điều kiện xử lý vì đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết là Báo Đắk Nông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong thông báo việc lưu đơn đề ông Sùng A Sê biết để liên hệ Báo Đắk Nông và Công an huyện Đắk Glong để được xem xét, giải quyết./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Nam Thuận



ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:

- **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**
- **ỦY BAN KIỂM TRA – TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG**
- **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG**
- **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK HA**
- **GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG**
- **CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN HUYỆN ĐẮK GLONG**
- **VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG**
- **BÁO ĐẮK NÔNG**

Tôi tên là: **SÙNG A SÊ**, sinh năm: 1992;

Địa chỉ: Thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông;

Số điện thoại: 0972 547 159.

Khiếu nại đối với: Thời gian giải quyết tố giác tội phạm của Công an huyện Đắk G'Long và Hành vi đưa thông tin sai sự thật của Báo Đắk Nông, đối với bài báo ngày 30/4/2024.

Nội dung khiếu nại như sau:

Gia đình tôi có khoảng 5 sào đất rẫy thuộc khu vực Dốc méo, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông. Nguồn gốc đất là do tôi mua vườn cà phê của gia đình người dân canh tác sẵn. Đất này do người đồng bào tại chỗ khai hoang, sử dụng từ rất lâu và bán qua nhiều chủ khác nhau. Đến năm 2021, khi tôi mua đất này thì trên đất đã có vườn cà phê 4 năm tuổi trồng lần thứ 2 sau khi phá bỏ vườn cà phê già cỗi trồng từ khoảng năm 1989.

Mùa khô năm 2022, một nửa vườn cà phê của tôi bị cháy do lửa. Khoảng tháng 2/2023 có một cây rừng to (bán kính khoảng 15cm) bị ngã rạp vào vườn nhà tôi. Mấy hôm sau, tôi ra chặt ngọn cây, dọn các cành cây cho gọn vườn; tôi

chất cành cây thành một đồng nhỏ để đốt trong vườn thì bị một số nhân viên lâm trường Đắk N'Tao và cán bộ Kiểm lâm đến đánh đập, dùng còng số 8 cưỡng chế bắt tôi đi và nhốt một ngày, một đêm tại trạm kiểm lâm Quảng Sơn.

Khoảng tháng 06/2023, chúng tôi trồng lại cây cà phê con trên phần vườn bị cháy. Quá trình trồng cây và chăm sóc vườn thì có những cán bộ kiểm lâm qua lại thăm nom rừng cũng không hỏi han hay có ý kiến gì với gia đình tôi.

Khoảng 16 giờ, ngày 18/04/2024, vợ chồng tôi đang phát cỏ trong vườn thì có một anh mặc đồ lâm trường đến, không đem theo giấy tờ gì, đòi tịch thu máy của tôi. Tôi yêu cầu họ muốn tịch thu máy thì cơ quan phải có giấy tờ biên bản và làm đúng quy trình pháp luật. Người này gọi điện cho người khác xuống. Một lúc sau có khoảng 07 – 08 người gồm công chức kiểm lâm và nhân viên lâm trường xuống vẫn không lập biên bản mà dùng còng số 8 cưỡng chế còng tay tôi lại, dùng bình xịt hơi cay, dí vào mắt tôi, sau đó lôi tôi về chốt kiểm lâm để lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai khoảng 2 tiếng đồng hồ, họ mới tháo còng cho tôi ký rồi chở tôi về rẫy.

Tôi nhận thấy hành vi của kiểm lâm, nhân viên lâm trường Đắk N'Tao đối với tôi như trên là không tuân thủ theo quy định của pháp luật. Xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của tôi nói riêng và của cộng đồng người Mông đang canh tác tại đây nói chung. Họ nhân danh cơ quan có thẩm quyền, nhưng cách làm việc không tuân theo bất cứ quy định nào về thủ tục Hành chính, họ tịch thu tài sản của tôi mà không cần lập biên bản, không cần tuân theo quy trình; tôi giữ lại đồ thì họ quát tháo rằng tôi chống người thi hành công vụ; họ bắt tôi, giam giữ tôi mà không cần lệnh, của bất cứ ai trong khi tôi không phải là người phạm tội. Họ cho rằng chúng tôi sai, nhưng chính họ dùng những hành động quá sai trái để đè lên chúng tôi.

Ngày 20/4/2024, tôi đã làm đơn tố giác hành vi sai phạm của kiểm lâm, nhân viên lâm trường Đắk N'Tao đến các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền để yêu cầu họ giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi. Sau khi tôi gửi đơn Tố giác thì Công an huyện Đắk G'Long liên tục gửi Giấy triệu tập, gọi điện thoại yêu cầu tôi lên trụ sở Công an huyện Đắk G'Long làm việc. Vì là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên khi được triệu tập tôi luôn tuân thủ theo và lên làm việc. Công an huyện Đắk G'Long triệu tập tôi lên làm việc từ khi tôi gửi đơn tố giác đến ngày 24/7/2024 là khoảng 10 lần. Họ gọi tôi lên làm việc rất nhiều lần nhưng mỗi lần lên lại làm việc một cách rất qua loa, đại khái, làm việc cho có. Tôi thấy họ liên tục gọi tôi lên làm việc với mục đích làm tôi nản chí, gây áp lực tinh thần cho tôi. Tôi thấy các cán bộ tại Công

an huyện Đắk G'Long làm việc một cách rất phiếm diện, không quan tâm đến sự thật khách quan.

Trong quá trình làm việc tôi có giao nộp bằng chứng là 01 đoạn video thể hiện việc Kiểm lâm xuống làm việc ngay tại vườn cà phê của tôi nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G'Long chỉ xem cho có chứ không tiếp nhận. Nhận thấy tôi đã làm đơn tố giác và gửi đơn tố giác từ ngày 20/4/2024 đến nay đã hơn 05 tháng nhưng chưa nhận được câu trả lời, văn bản, kết luận nào của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của tôi. Vụ việc của tôi kéo dài đã gây ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của tôi và gia đình. Tôi thấy có dấu hiệu bao che cho sai phạm của Kiểm lâm và nhân viên Lâm trường Đắk N'Tao của công an huyện Đắk G'Long. Công an huyện Đắk G'Long đã vi phạm nghiêm trọng về thời gian giải quyết tố giác theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, ngày 30/4/2024 Báo Đắk Nông có đăng 01 bài báo với nội dung tiêu đề **“Sau khi vào chốt tân công lực lượng Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), nhóm đối tượng ngang nhiên ngăn chặn không cho đưa người bị thương đi cấp cứu”**. Nội dung của bài báo này đã nêu sự việc của gia đình tôi không đúng sự thật, mã hóa tên tôi thành S.A.S cụ thể:

1. Nội dung bài đăng có viết *“... ông S.A.S đang sử dụng máy phát cỏ phát cây bụi và cây tái sinh. Sau khi kiểm tra, tổ tuần tra đã đình chỉ hành vi của ông S và mời người này về chốt liên ngành để làm việc”*. Nội dung này hoàn toàn không đúng với diễn biến sự việc khi đó. Ngay lúc đó 01 nhân viên lâm trường tên Thanh tịch thu máy phát cỏ của tôi và 01 Kiểm lâm tên là Hồ Xuân Tráng dùng còng số 8 còng tay tôi và lôi tôi về chốt liên ngành. Họ hành động với tôi một cách rất hung hăng chứ không hề có chuyện mời tôi.

2. Nội dung bài đăng có viết *“... khoảng 17h ngày 18/4 vợ của ông S đến chốt QLBVR số 5 tìm ông S. Tuy nhiên ông S đã được mời về chốt liên ngành để phối hợp làm việc. Khoảng 15 phút sau, một nhóm người khoảng 07 người đội mũ, bịt khẩu trang vào chốt QLBVR số 5 đe dọa, chửi bới và thách thức lực lượng QLBVR hậu quả ông T.T.T bị toác đầu chảy máu.”* Báo Đắk Nông đưa tin nội dung này là không đúng sự thật, sự việc của tôi và việc 07 người đánh ông T.T.T bị toác đầu không hề có mối can dự nào đến nhau. Báo Đắk Nông viết như vậy là đánh tráo khái niệm, đánh tráo tư tưởng người đọc, vu khống cho tôi và gia đình tôi.

3. Nội dung bài viết còn có đăng 01 hình ảnh thể hiện cây cà phê cháy trên đồi. Hình ảnh này không phải là hình ảnh vườn cà phê của tôi. Vườn cà phê của tôi là vườn cà phê cây xanh, tốt trên đất bằng phẳng chứ không phải là cây cà phê trồng trên đồi cao bị cháy lan sang rừng như hình ảnh bài báo đăng.

Việc đăng báo sai sự thật, đánh tráo tư tưởng người đọc, vu khống, ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của tôi và gia đình. Đáng lẽ trước khi đăng một bài báo nào ra công khai trước công chúng thì Báo Đắk Nông phải tiến hành xác minh nguồn tin, xác minh sự thật trước khi đăng. Hành vi này của Báo Đắk Nông thể hiện việc không chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp, đăng bài gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tôi. Là một cơ quan báo chí, có chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nói lên sự thật, tiếng lòng của người dân lại không làm đúng theo sứ mệnh của mình. Chỉ đăng tin nhằm giật tít, câu tương tác.

Hơn thế nữa, vì bài báo đăng không đúng sự thật đã khiến tôi bị đuổi việc, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Trước đó, tôi đang làm nhân viên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Gia đình tôi phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ công việc của tôi, nay tôi bị đuổi việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống bình thường của gia đình, ảnh hưởng đến việc học hành của con cái tôi.

Tôi thấy rằng: Việc vi phạm thời hạn giải quyết tố giác tội phạm và hành vi đăng tin sai sự thật của Báo Đắk Nông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến gia đình tôi và đồng thời cho thấy sự không tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Công an huyện Đắk G'Long đã xử lý vụ việc một cách phiếm diện, bao che, không tuân thủ quy định của pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan, hành vi này của Công an huyện Đắk G'Long đã khiến tôi mất niềm tin vào pháp luật, mất niềm tin vào sự công bằng xã hội.

Hành vi đăng tin sai sự thật của Báo Đắk Nông đã xâm phạm đến quyền về nhân thân, danh dự, nhân phẩm của tôi và gia đình. Một cơ quan báo chí của một tỉnh lại không tôn trọng sự thật, chỉ đăng tin nhằm giật tít, câu view. Nhận thức được việc đăng bài sẽ ảnh hưởng đến người khác nhưng vẫn cố tình đăng đã gây ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của gia đình tôi.

Nay bằng đơn này, tôi khiếu nại sự việc đến quý cấp mong muốn quý cấp cho tôi một câu trả lời thích đáng để tôi và gia đình được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Kính mong quý cấp sớm xem xét để các quyền lợi hợp pháp của tôi được pháp luật bảo vệ, tránh để việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Đắk G'Long, ngày 02 tháng 10 năm 2024

Người làm đơn

Sùng A Sẻ